

ไทยขาดแคลนนักวิจัย เหตุรัฐซื้อเหี่ยวเหิงบต่ำ จีเอกชนยื่นมือร่วมลงทุน

ผู้จัดการรายวัน - วานนี้ (10 มิ.ย.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และ Global Forum for Health Research ได้จัดการประชุม Asia Pacific Preparatory Meeting for 2008 Global Ministerial Forum on Research for Health เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศสมาชิก องค์การอนามัยโลก ตามข้อเรียกร้องจากการประชุม เม็กซิโก มินิสเตอเรียล ซัมมิต 2004 ที่ระบุให้ประเทศสมาชิกลงทุนด้านการวิจัยสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โดยจะมีการทบทวนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ นำเสนอในที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน ที่เมืองบามาโก (Bamako) ประเทศมาลี เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติให้ประเทศต่างๆ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร และนักวิจัยจากประเทศต่างๆ จาก 17 ประเทศเข้าร่วม

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาประสบปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยที่มีคุณภาพที่จะสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่การพัฒนานโยบาย

ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ สาเหตุที่ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาขาดแคลนนักวิจัยที่มีคุณภาพ คือแหล่งเงินทุนวิจัยหรือหุ้นส่วนวิจัยระดับโลกที่มักให้เงินทุนวิจัยเฉพาะนักวิจัยในประเทศที่พัฒนาแล้ว ขณะที่โครงการวิจัยต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่อที่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนา และใช้ประเทศเหล่านี้เป็นฐานการศึกษาทั้งสิ้น แต่ไม่มีการถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีให้แก่นักวิจัยของประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้ทำงานวิจัยได้เอง หรือคิดสมมติฐานได้ เมื่อผลการวิจัยประสบความสำเร็จก็นำข้อมูลไปให้เจ้าของเงินทุนซึ่งก็คือบริษัทยาต่างชาติ พัฒนาคิดค้นยารักษาโรค หรือวัคซีนป้องกันโรคนิวโรคใหม่เพื่อนำมาขายในราคาแพงให้แก่ ประเทศกำลังพัฒนา ส่วนประเทศที่เป็นฐานในการศึกษากลับไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย

นพ.สมศักดิ์กล่าวต่อว่า ปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอไปถึงองค์การอนามัยโลก เพื่อให้ช่วยเจรจากับแหล่งทุนวิจัยระดับโลกต่างๆ เปลี่ยนแนวทางการทำงานใหม่ ให้กระจายงบลงทุนการวิจัยด้านสุขภาพให้ครอบคลุมประเทศต่างๆ มากขึ้น และรัฐบาลไทยควรให้ความสำคัญกับการลงทุนวิจัยใหม่ๆ เพราะไทยมีการลงทุนวิจัยด้านสุขภาพน้อยมากคือปีละ 500 ล้านบาท คิดเป็น 0.5% ของงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานโลก และเกือบทั้งหมดเป็นการลงทุนโดยภาครัฐ ขณะที่ภาคเอกชนแทบจะไม่มีเลย ■